



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตาม ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลฯ จำนวน ๑๕ ราย ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศรายละเอียดให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแจ้งและยื่นเอกสารไว้ในการสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือหากได้รับการจ้างไปแล้วจะต้องถูกเพิกถอนคำสั่งจ้าง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเข้าสอบโดยการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์และการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

วัน เวลา	รายการ	คะแนน (๑๐๐ คะแนน)
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ความรู้ความสามารถ การสอบภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์	๕๐ คะแนน
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินคุณลักษณะ ของบุคคล - การประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์	๕๐ คะแนน

๓. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเตรียมบัตรประจำตัวผู้สมัครฯ และบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันสอบด้วย

๔. ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเจียร ทองนุ่น)  
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
(แนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

- ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน ๑๕ ราย

เลขประจำตัว ผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ		
๐๐๑	นางสาวพิชชาภา ไชยศรี	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๒	นางสาวกาญจนา นามวรรณ	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๓	นายพิทยา รักธรรม	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๔	นางสาวจรรุวรรณ พุ่มเอี่ยม	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๕	นางสาวเพ็ญศิริ จุลนัฏ์	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๖	นางสาวอนันญา จรเทพ	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๗	นางสาวเบญจวรรณ แซ่ฮ้อ	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๘	นายรินทร์ แก้วเกิด	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๐๙	นางสนามาศยา นาคพันธ์	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๑๐	นายเกียรติ พาหุการ	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๑๑	นางสาวอัญญรัตน์ สัจโชน์	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๑๒	นางสาววิมลรัตน์ ศรีขวัญช่วย	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๑๓	นางสาวกฤตลิน จักรหวัด	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๑๔	นางสาวสุวิมล ทองขาว	คุณสมบัติครบถ้วน
๐๑๕	นางสาวจุฑารัตน์ แก้วประดิษฐ์	คุณสมบัติครบถ้วน

*Handwritten signature/initials in blue ink.*